

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการ พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว รว.พม.
 จากการรับฟังสถานการณ์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สปก.พม. ชั้น ๒

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รว.พม.	๑. ขอขอบคุณข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สปก.ที่มีความพร้อมสำหรับการสรุปสถานการณ์อยู่เสมอ ทั้งนี้ ขอให้ สปก.พม.มีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง มีระบบข้อมูลที่ครบถ้วนครอบคลุมทุกด้าน ทันต่อสถานการณ์ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ได้	ทุกหน่วยงาน
	๒. ขอให้จัดรวบรวม/แยกประเภทข้อมูลของผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ใช้บริการของ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ และผลการให้ความช่วยเหลือให้มีความชัดเจน สามารถนำข้อมูล มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปได้	สป.พม.
	๓. จากเหตุการณ์ความรุนแรง กรณีอดีตลูกจ้างของศูนย์ดูแลคนพิการ ใช้มีดทำร้ายร่างกาย จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ที่ประเทศญี่ปุ่น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมา พิจารณาเป็นกรณีศึกษาต่อไป	พก.
	๔. ขอให้จัดเตรียมข้อมูล/กำหนดการ/คำกล่าวรายงานฯ เนื่องในงานวันสตรีไทย ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๕๙ นำเสนอ รว.พม.พิจารณาต่อไป	สค.
	๕. การขับเคลื่อนงานระยะต่อไป อาทิ - การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ/การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร พม. - การเตรียมความพร้อมสำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुकูล้ำ สำน้ำสาธารณะและการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (การจัดระเบียบชุมชนริมคลองลาดพร้าว) ของ นรม.ในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๙ - การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ต่างๆ อาทิ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๘/พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าประจักษ์ใน ย่าน พ.ศ. ๒๕๕๘ - เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๙ รว.พม.ได้ต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารกับคณะอาสาสมัคร หญิงไทยในต่างแดน ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานยึดแนวปฏิบัติให้อยู่บนหลักของความเรียบง่าย/มีเกียรติ และจัดของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์ของ พม.เพื่อมอบให้แก่แขกผู้มาเยือนในโอกาสต่อไป - การรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านประชารัฐ เสนอต่อที่ประชุม ครม.เพื่อทราบต่อไป	ทุกหน่วยงาน ทอช. สป.พม./พส./ดย. ทุกหน่วยงาน กคช.

บันทึกฉบับที่ สค. รว ๐๑๐๗/๗ ๓๘๖๖ สว. ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๙

จินตนา พุ่มสุดา ปุณณธรรมรักษ์
 (นางจินตนา พุ่มสุดา บุชบา คงสมจิต)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
 ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๙

อรุณรัตน์
 (นางสาวแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์)
 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
 ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๙

ฝั่งซ้าย ๐๐๓๕
 เพื่อโปรดทราบและ
 พิจารณาสั่งการ

ทราบ
 รับแล้ว
 2michy
 (นางนภา เศรษฐกร)

อ.อ.
 พ.อ.กชช.
 ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๙